

..โอวาทธรรมหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป เช้าวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559..

..ขอเจริญพรคณะศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลาย ที่มีความตั้งใจมาทำบุญทำทานการกุศล ตั้งแต่เริ่มต้น เข้าพรรษาจนถึงออกพรรษา ท่านที่ตั้งสัจจะอธิษฐานอะไรไว้ ได้ทำบุญทำทานการกุศล ได้รับความศีลเจริญ ภาวนาสรางคุณงามความดีก็แล้วแต่ เพราะว่าชีวิตของเรานั้นเกิดขึ้นมาแล้วถ้าได้ทำคุณงามความดีเอาไว้แล้ว ก็ภาคภูมิใจ ท่านทั้งหลายที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นชีวิตที่มีกำไรมีคุณงามความดี ผู้ที่ล่วงลับดับไปจากพวกเราไป มาก ที่มาเกิดใหม่ก็มี ผู้ที่ได้ทำคุณงามความดีนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่มีชีวิตเจริญรุ่งเรือง กอบโกยเอาคุณงามความดี ด้วยการทำบุญทำทานการกุศล ทานสำหรับกับข้าวก็ดี ทานผ้าผ่อนท่อนสไบผ้าจ่านาพรรษาก็ดี ได้กล่าวคำ ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์แล้ว พวกเราทั้งหลายก็ได้สมาทานศีลเป็นผู้มีศีล เป็นคนมีศีลแล้วก็ได้กล่าวคำถวาย ด้วยความเคารพนอบน้อม ในกอบบุญกองกุศลของตนเองที่ได้สร้างเอาไว้ ทีนี้เมื่อเราได้ทำคุณงามความดีก็ ถือว่าชีวิตของเรานี้เป็นชีวิตที่เจริญรุ่งเรือง ไม่เสียประโยชน์ เป็นบุคคลที่ไม่ประมาทในชีวิต พระพุทธเจ้า ท่านสอนเอาไว้ เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่เล็กจนใหญ่จน โตจนถึงเฒ่าถึงแก่ แต่ไม่ได้ทำคุณงามความดีเอาไว้ก็ เรียกว่าชีวิตนั้นขาดทุน ไม่ได้ทำคุณงามความดีเพิ่มพูนบุญบารมีของตน ชีวิตก็ขาดทุนไปเพราะไม่ได้ทำบุญ เพิ่มอีก ถ้าบุคคลได้ทำคุณงามความดีไว้ตามกำลังความสามารถของตนเอง ทำบุญทำทานการกุศลก็ดี รักษา ศีลก็ดีเจริญภาวนาก็ดี มีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายด้วยกัน ถ้าได้ทำคุณงามความดีเอาไว้แบบนี้ แม้ยังมี อายุไม่ถึง50,60,70 หรือ80ปีก็แล้วแต่ แต่ชีวิตของเราที่ได้ทำคุณงามความดีก็ถือว่ามั่งคั่งมากที่สุด เหตุ ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายไม่ควรประมาทในชีวิต ก็เลยพากันสั่งสมอบรมบุญบารมีเอาไว้ตามการทำมาหาได้ ของตน ท่านได้สร้างบุญสร้างกุศล ได้ตั้งสัจจะอธิษฐานอะไรไว้ตั้งแต่วันเข้าพรรษามา จะทำบุญทำทานการ กุศลทุกวัน หรือเว้นวัน หรือ 7 วันทำครั้งหนึ่ง ได้อธิษฐานเอาไว้ การรักษาศีลก็เหมือนกัน แล้วแต่ที่เรา อธิษฐานอะไรไว้ ที่จะตั้งใจนั่งเจริญเมตตาภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้สงบ ให้ได้รับความสุข เหตุ ฉะนั้นคนที่ได้รับความสุขก็คือคนมีคุณธรรม คุณธรรมเป็นจุดหมายปลายทางที่จะนำคนเราไปสู่ความสุข ฉะนั้นเมื่อทุกคนได้ทำคุณงามความดีอย่างนี้แหละ ชีวิตของเราจึงเป็นชีวิตที่มีคุณค่าที่สุด ไม่เสียเปล่า ประโยชน์ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ โชคดีได้พบพระพุทธศาสนา ศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประกาศเอาไว้ให้พวกเราได้ทำคุณงามความดีเอาไว้ สร้างแต่กรรมดีเอาไว้ กรรมชั่วก็ให้ละลายวาง ออกไป ผู้ที่มีความตั้งใจอยู่ก็ได้ลดละความชั่วสิ่งไม่ดีไม่งาม ที่เราทำด้วยกาย ทำไปแล้วมันมีความทุกข์ เรา ไม่อยากทุกข์เราก็ต้องปล่อยวางไม่ทำสิ่งนั้น

..ทีนี้การพูดจาปราศรัย เราได้พูดจาชักชวนกันทำคุณงามความดี ทั้งพ่อทั้งแม่ ทั้งลูกทั้งหลายก็ดี ทั้ง เพื่อนทั้งฝูงก็ดี เราได้พูดจาปราศรัยในทางที่ถูกที่ควรมาชักชวนให้ทำแต่คุณงามความดีอย่างนี้ เรียกว่าการ

ชักชวนของเราชักชวนคนที่ยังไม่เคยเข้าวัด ก็มาเข้าวัด คนที่ไม่เคยรักษาศีลก็ชักชวนมารักษาศีล คนที่ไม่เคยเจริญภาวนาเมตตาชักชวนกันมาภาวนาเมตตา ให้มีต่อกันและกัน เหตุฉะนั้นถ้าเรามีเมตตาสามัคคีต่อซึ่งกันและกันอย่างนี้ ก็ทำให้เรามีความสุข เหมือนเราอยู่ด้วยกันในพระวิหารหลังนี้ แม้จะนั่งคับแคบอยู่ด้วยกันก็ดี แต่ก็ไม่มีการโกรธเกลียดซึ่งกันและกัน เป็นคนที่มีสิทธิ์เหมือนกัน มีสิทธิ์สร้างคุณงามความดีเอาไว้ได้ เหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลาย เราก็ตัดสินใจว่า เรามีสิทธิ์ตั้งอยู่ในคุณงามความดี จะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นั่งอยู่ในพระวิหารหลังนี้ ก็เรียกว่าท่านนั่งทับเงินทับทองอยู่ เพราะคุณงามความดีของผู้ที่สร้างพระวิหารเอาไว้แต่ก่อน วันนี้เราก็เลยได้มาทำบุญ มาทำคุณงามความดียังสถานที่นี้ได้ ให้ได้นั่งสบายไม่วุ่นวาย แม้ฝนตกแดดออกก็ไม่ต้องกลัว นั่งอยู่สบายสบาย ในด้านปัจจัยเงินทองทั้งหลาย ที่ศรัทธาญาติโยมได้สร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้ด้วยกันนั้น ก็เรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศล ให้แก่ผู้ที่ล่วงลับดับไปแล้วนั้นก็ดี ผู้ที่ได้ทำนั้นก็จะได้ไปสู่ที่สุคติด้วยกัน เหตุฉะนั้น วันนี้ก็เป็นวันที่ออกพรรษา เราได้อธิษฐานอะไรก็จะเต็มใจในคำที่เราได้ตั้งสัจจะอธิษฐาน ว่าเราได้ทำตามคำอธิษฐานเอาไว้ ได้ทำคุณงามความดีเอาไว้ก็ดี การทำความดีไม่ว่าจะในพรรษาหรือนอกพรรษา ก็สามารถทำได้ตลอดเวลา ผู้ที่มีชีวิตรุ่งเรืองอยู่ทุกทิวาราตรี ก็มีความตั้งใจอยู่ในการทำคุณงามความดี ถ้าบุคคลไม่มีโอกาสมาก ทำเล็กๆน้อยๆ ก็สามารถทำคุณงามความดีได้ ทำได้ไม่ขาดสายนอกพรรษาในพรรษา การทำบุญทำทานการกุศลก็จะได้น้ำบุญได้กุศลอย่างเดิม ไม่มีปัญหาอะไร หากท่านตั้งสัจจะอธิษฐานในพรรษา ก็ครบ 3 เดือนบริบูรณ์ในวันนี้ จะเรียกว่าท่านได้จำพรรษาไม่ขาด เมื่อพรรษาไม่ขาดก็เป็นอานิสงส์พรรษา ท่านก็จะได้อานิสงส์อีกในเดือนต่อไป อย่างที่พระพุทธองค์ทรงสอนเอาไว้เรื่องการได้รับอานิสงส์พรรษา

..ศรัทธาญาติโยมก็เหมือนกัน ได้พากันมาจำศีลเจริญเมตตาภาวนากี่ดี ก็จะทำให้จิตใจเจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆ ในชีวิตที่เราได้ทำเอาไว้คุณงามความดีเอาไว้ นี่เป็นคุณงามความดีที่พวกเราได้กระทำ ในระหว่างนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเจ้าได้สวรรคตจากพวกเราไป พวกเราได้ทำคุณงามความดีทั้งหลายไว้ ได้ทำบุญทำทานการกุศล ได้ทำอะไรที่เป็นสุขใจไว้แล้ว ก็จะได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลถวายเป็นพระราชกุศลให้พระองค์ วิญญาณของพระองค์ที่ได้สวรรคตไปแล้วก็ดี จะอยู่ภพใดชั้นใดภูมิใด ในสวรรค์ก็ดีหรือในพรหมโลกก็ดี ตามที่พระองค์สร้างสมอบรมคุณงามความดีเอาไว้ ทุกคนก็มีความเข้าใจในเรื่องอย่างนี้ว่า ตั้งแต่สมัยพระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ มีพระวรกายยังแข็งแรงอยู่ พระองค์ก็ได้ออกหาพบปะพสกนิกรอยู่ทั่วไป ในป่าในเขาที่ใด ที่เสด็จไปได้พระองค์ก็ไป ไปโปรดไปเมตตาพสกนิกรทั้งหลาย เรียกว่าเป็นผู้มีอุปการะคุณ คือมีบุญคุณต่อประเทศชาติบ้านเมือง เพราะเป็นประมุขของประเทศชาติ ถ้าเราสามารถจะนั่งเจริญเมตตาภาวนา เห็นภพชาติของพระองค์ได้ ก็จะซึ่งใจได้ว่า แต่ก่อน

พระองค์ทำคุณงามความดีอะไรไว้มากมายแค่ไหน ทำมาทุกภพทุกชาติมาเรื่อยๆ จนได้มาเป็นประมุขของประเทศชาติ เป็นพระเจ้าแผ่นดิน รักษาแผ่นดินให้พวกเราได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข ตามที่พระองค์ได้สอนเอาไว้ ความพอเพียง อะไรก็ดีให้ทำพอประมาณตามกำลังของตนเองที่ทำได้ ให้พอเหมาะพอดีกับคุณงามความดีของตนก็สามารถทำได้ เหมือนบุคคลที่ถือของ ถ้ำหนักเกินไปก็ถือไม่ได้ การทำอะไรทุกอย่างก็เหมือนกัน ก็ทำให้ได้พอดีพอเหมาะพอดี การทำอะไรที่พอดีเหมาะสมนั้นเป็นสิ่งที่สวยงาม แม้เรื่องนุ่งเครื่องห่มของพวกเราก็เหมือนกัน ถ้านุ่งแล้วกระชับตัวพอดีพอดีก็สวยงาม นุ่งอยู่หรือเดินไปมาก็สบาย แต่ถ้าฟิตเกินไปก็อึดอัด ถ้ามันหลวมเกินไปก็ไม่สวยไม่งาม อันนี้ให้พวกเราทั้งหลายรู้จักว่าความพอดีมันเป็นอย่างนี้ เมื่อเราทานอาหารก็ดี ทานมากเกินไปก็อึดอัด ทานน้อยก็เกิดความหิว ฉะนั้นให้ทานพอดีๆ ความพอดีนี้เป็นสิ่งที่สวยงามที่สุด พระองค์ได้ตรัสว่า สันตสุขฐีปรมังธนัง การทำอะไรให้พอดี เช่นการใช้จ่ายก็ให้พอดี ไม่ฟุ่มเฟือยเกินไป และอย่าให้ฝืดเคืองเกินไป คนที่มั่งมีศรีสุขก็จ่ายเงินจ่ายทองได้สะดวกสบาย คนที่ปานกลางก็จ่ายตามรายได้จ่ายของตัวเองที่หาได้ คนที่ทุกข์จนมากมีน้อยก็จ่ายน้อย ความพอดีความพอเหมาะพอดีนี้ จึงเรียกว่าสันตสุขฐีปรมังธนัง ทรัพย์สมบัติจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามากขึ้นไปเรื่อยๆ ก็เหมือนกับเราฝากเงินในธนาคารนั่นเอง ฝากทีละน้อยๆมันก็มากขึ้น เป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเกิดขึ้น ทุกคนก็คงเข้าใจง่ายๆเรื่องอย่างนี้ การดูแลทรัพย์สมบัติของเราที่มีอยู่ ก็ขอให้ทุกคนนั้นตั้งใจรักษาทรัพย์สมบัติของตนเองให้พอเหมาะพอดีกับฐานะของตนเอง แล้วจะอยู่ได้ด้วยความสะดวกสบาย

..เนื่องในวันออกพรรษานี้ อาตมาภาพก็ขออำนวยการให้ทุกท่านที่ตั้งใจมาทำบุญทำทานการกุศล หากได้มีจุดประสงค์งานหมายปรารถนาในสิ่งใดที่ได้อธิษฐานเอาไว้ ก็ขอให้สำเร็จตามความมุ่งมาดปรารถนาด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ..ขอเจริญพร..